

(สำเนา)



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา โทร. 41406, 41407

ที่ ศธ 6594(4)/ว 878 วันที่ 3 ตุลาคม 2559

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบกลางภาคการศึกษา

เรียน คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย/สำนักทะเบียนและประมวลผล

เนื่องด้วยในการจัดสอบกลางภาคการศึกษาสำหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่ผ่านมา เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดสอบที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา เนื่องจากมีหลายกระบวนวิชาแจ้งกำหนดวัน-เวลาสอบให้นักศึกษาทราบล่าช้าและจัดสอบตรงกับกระบวนวิชาอื่น ทำให้นักศึกษาต้องทำเรื่องขอเลื่อนสอบในกระบวนวิชาที่มีเวลาสอบตรงกัน หากไม่สามารถขอเลื่อนสอบได้ นักศึกษาจะต้องถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W และไม่สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาอื่นทดแทน

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบกลางภาคการศึกษา ดังนี้

1. ขอความร่วมมือทุกคณะ/วิทยาลัย กำหนดวัน-เวลาสอบกลางภาคการศึกษาของกระบวนวิชาต่างๆ ล่วงหน้า และแจ้งไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อเผยแพร่ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนการลงทะเบียน หากกระบวนวิชาใดไม่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ ขอให้อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชานั้นแจ้งกำหนดวัน-เวลาสอบให้นักศึกษาได้รับทราบภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้ การกำหนดวัน-เวลาสอบจะต้องไม่ตรงกับกระบวนวิชา ที่ได้มีการประกาศให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าไปแล้ว กรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้เป็นการบริหารจัดการภายในคณะ/วิทยาลัย โดยขอให้พิจารณากำหนดวัน-เวลาสอบของกระบวนวิชาเอกภายในคณะ/วิทยาลัย ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับกระบวนวิชาพื้นฐาน และจัดทำเป็นประกาศของคณะ/วิทยาลัย ส่งให้สำนักทะเบียนและประมวลผลเผยแพร่ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ยึดหลักในการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาให้มากที่สุด
2. หากกระบวนวิชาใดมีความจำเป็นต้องจัดสอบกลางภาคศึกษานอกเหนือจากกำหนดวันสอบตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ขอให้คณะ/วิทยาลัยทำเรื่องเสนอขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ดร.ณัฐ ศรีนันท

(รองศาสตราจารย์อูษณีย์ คำประกอบ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่